



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนผู้ลักลอบหรือรับจ้างตัดแปลงมิเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความผิด ถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว

“ ช่างไฟฟ้ารุ่นเก่าชาวกระบี่กับหนุ่มอีกคนรับจ้างตัดแปลงมิเตอร์ของชาวบ้านให้จ่ายค่าไฟน้อยลง บางรายเคยจ่าย 5,000 ลดเหลือ 500 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งตำรวจออกตรวจจับได้ริมถนน เผยนอกจากคดีอาญา อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายถึง 5 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ก.ค. 58 พ.ต.ท.ชัชวาล นิลจันทร์ สว.สส.สภ.เมืองกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กระบี่ เข้าจับกุม นายวิลาส พงศ์เดชา อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/6 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และ นายปรัชญา สุขดี อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13/55 หมู่ 6 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

พร้อมด้วยของกลางเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า จำนวนมาก ทั้งนี้ คดีนี้ สืบเนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กระบี่ ได้ทำการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เมืองกระบี่

หลายหลังพบมิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง

และมีค่าใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมาก จนพบมีการต่อสายภายในและตัดแปลงตะกั่วที่ยึดครอบมิเตอร์

ที่มีการปลอมแปลงโดยใช้คีมบีบเป็นตราเหมือนกับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลังพบความผิดปกติดังกล่าว

ทางเจ้าหน้าที่ของ กฟภ.จึงได้ออกตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนพบบุคคลทั้ง 2 กำลังตัดแปลงแก้ไขมิเตอร์อยู่ที่ริมถนน หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จึงเข้าจับกุม ได้พร้อมของกลางดังกล่าว

เขียนโดย Administrator

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม 2019 เวลา 12:49 น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม 2019 เวลา 13:53 น.

---

นายสุเทพ จิตเสรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กระบี่ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการตรวจสอบ พบบ้านเรือนประชาชนมีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้าลดลง เช่น จากเดิมจ่ายอยู่ 5,000 บาท เหลือเดือนละ 500 บาท โดยมีประมาณ 200 ราย มูลค่าความเสียหายขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจากการสอบถามผู้ต้องหา ทราบว่า รับจ้างทำครั้งละ 5 พัน ถึง 2 หมื่นบาท แล้วแต่ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า และทำมาแล้ว 2 ปี

ซึ่งการดำเนินคดีมีทั้งในส่วนของคดีอาญา

และผู้ต้องหาจะต้องชดเชยค่าเสียหายด้วย”

ที่มา : ขอบคุนไทยรัฐออนไลน์

จากกรณีดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนแนะนำประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเชิญชวนดัดแปลงมิเตอร์ หรือ แก้อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อโกงค่าไฟฟ้าโดยอ้างว่าทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงเพื่อทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลงนั้นเป็นความผิด ถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

อีกทั้งอาจถูกบันทึกงจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งผู้รับจ้างและผู้ร่วมอีกด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการแอบลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า

โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ แจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA CALL CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ